

มฟล. - ราชมณฑล ร่วม สถาบันวิจัย 'เอ็มไอยู' วิชาการ พัฒนาการเรียน

มฟล. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมณฑลล้านนา และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลล้านนา และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น โดยมี ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้อำนวยการ วว. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิด เทศประทีป รองอธิการบดี มฟล. และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรไร ธราวิจิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลล้านนา ร่วมลงนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.เทิด เทศประทีป รองอธิการบดี มฟล. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปี บนเส้นทางของการสร้างคน สร้างคุณภาพ ของ มฟล. นอกจากการพัฒนาด้านการเรียนการสอน

แล้ว ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งคือการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปส่งเสริมช่วยเหลือสังคม เศรษฐกิจรวมของภูมิภาค โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบน ในส่วนของความร่วมมือกับ วว. ทางมหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 50 ในระยะเวลา 1 ปี ได้ดำเนินงานตามแผนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชน ครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ทางมหาวิทยาลัย จึงพร้อมและยินดีที่จะประสานความร่วมมือในลักษณะการทำงานเป็นเครือข่าย ร่วมกับ วว. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลล้านนา ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรไร ธราวิจิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลล้านนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลล้านนา มีความยินดีอย่างยิ่งที่เกิดความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

นี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันที่มีผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ วิจัย การให้บริการทางวิชาการ จึงเน้น การศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับการบริหารวิชาการแก่สังคม โดยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา การร่วมมือทางวิชาการใน ครั้งนี้ทางคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการที่ก้าวหน้าร่วมกัน อัน เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ เป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา ประเทศของเราต่อไป

ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้อำนวยการ วว. กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว ทางอุทยานฯ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการวิจัย และพัฒนาประยุกต์ การบริการที่ครบวงจร เพื่อนำ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาดำเนินการสัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่กลุ่ม อุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อให้การดำเนินการ สามารถไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ จำเป็นต้องอาศัย การทำงานในลักษณะของเครือข่าย และร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ การลงนามอย่างเป็นทางการวันนี้ จะส่งผลให้มีการพัฒนาภาคเหนือตาม เจตนารมณ์ของภาครัฐ และต่อไปจะเป็นการร่วม กันทำงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตรภาพที่ อบอุ่นตลอดไป